

**สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**  
**ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕**

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**๑. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลไกระดับภูมิภาคและกลไกระดับประเทศเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน**

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกลไกระดับภูมิภาคและกลไกระดับประเทศเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (รวมวันเดินทางไป - กลับ) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และมอบให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒. ผลการขอรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบผลการขอรับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมในชื่อ “โครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้และการเรียนรู้จากประสบการณ์การจัดทำข้อตกลง Escazú และอนุสัญญา Aarhus และความเห็นในประเทศไทยที่มีต่อการพัฒนาตราสารระดับภูมิภาคว่าด้วยสิทธิทางสิ่งแวดล้อม” (Awareness-Raising and Learning through Experiences of Escazú Agreement and Aarhus Convention and Voices in Thailand towards the Development of Regional Instrument on Environmental Rights) จากสำนักงาน APF และมอบให้สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๓. รายงานสรุปผลการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือร่วมกันระหว่าง สำนักงาน กสม. กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง**

ที่ประชุม กสม. ได้พิจารณารายงานสรุปผลการประชุมหารือเพื่อทำความร่วมมือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสม. กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ สำนักงาน กกต. และมีมติมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุม และเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารในครั้งต่อไป

**๔. การประชุมหารือระหว่างเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในเอเชีย**

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนเอเชียว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ (ANNI) จะจัดการประชุมหารือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติในเอเชีย โดยการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จและพัฒนาความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

๕. เครือข่ายมูลนิธิสถานะบุคคลขอเชิญเป็นองค์กรร่วมจัดการสัมมนาในพื้นที่ภาคตะวันตก  
ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง เครือข่ายมูลนิธิสถานะบุคคล ขอเชิญ กสม. เป็นองค์กรร่วมจัดการ  
สัมมนาในพื้นที่ภาคตะวันตก ประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กสม. จะจัดคลินิกสิทธิมนุษยชนในงาน  
สัมมนาดังกล่าวด้วย